

Số: 12920/BTC-QLCS

V/v cập nhật số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Thông tư này, các Ban quản lý dự án phải thực hiện Báo cáo kê khai đối với các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, làm cơ sở thực hiện công tác báo cáo, đầu tư, xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản. Việc đăng nhập, báo cáo kê khai lần đầu phải hoàn thành trước ngày 30/9/2014.

Căn cứ quy định nêu trên, tháng 12/2013, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0 (trong đó có nội dung về việc đăng nhập tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước) cho cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 162/BTC-QLCS ngày 06/1/2014 đề nghị cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhập dữ liệu tài sản phục vụ công tác quản lý dự án vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên Phần mềm, việc đăng nhập dữ liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ quy định.

Để việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các Ban quản lý dự án thực hiện lập Báo cáo kê khai tài sản của các dự án gửi cơ quan chủ quản dự án xác nhận, sau đó gửi cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng nhập vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Mẫu biểu Báo

cáo kê khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Báo cáo kê khai của Ban quản lý dự án đã được cơ quan chủ quản xác nhận, cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính có trách nhiệm nhập dữ liệu tài sản vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Báo cáo kê khai.

2. Chỉ đạo cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính xây dựng (trong trường hợp chưa ban hành) hoặc sửa đổi, bổ sung (trong trường hợp đã ban hành) để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản dự án vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước cho phù hợp với việc mở rộng phạm vi tài sản quản lý trong Phần mềm.

3. Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi tài sản phục vụ công tác của dự án đó đã được đăng nhập vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014, vì vậy Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong khi thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ với số điện thoại 04.22202828 (số máy lẻ: 8176, 8177); email: taisancong@mof.gov.vn; để được hướng dẫn xử lý.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Tin học và Thống kê Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS. (275)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Chí